



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ

และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

ฉบับที่ ๓๕/๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกรรมการ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณา สำคัญ ดังนี้



## แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง โทษประหารชีวิต และแนวทางการยกเลิกโทษประหารชีวิตกับผู้แทนสหภาพยุโรป

ผู้แทนสหภาพยุโรปและผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย อาทิ กรรมการประจำคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านโทษประหารชีวิต ผู้แทนเครือข่ายต่อต้านโทษประหารชีวิตแห่งเอเชีย ได้เข้าพบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ เพื่อร่วมรณรงค์การยกเลิกโทษประหารชีวิต และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องโทษประหารชีวิต รวมทั้งแนวทางการยกเลิกโทษประหารชีวิตของไทย ทั้งนี้ การพิจารณาศึกษาเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตอาจใช้ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน เนื่องจากมีรายละเอียดเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องพิจารณาศึกษาาร่วมด้วย เช่น ฐานความผิดใดที่ควรกำหนดให้ยกเลิกโทษประหารชีวิต เมื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้วควรมีการกำหนดโทษใดเข้ามาทดแทน และหลักประกันความปลอดภัยของสังคม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ จะได้มีการศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาเรื่องโทษประหารชีวิต และแนวทางการยกเลิกโทษประหารชีวิตเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศต่อไป



## ติดตามการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

ติดตามการพิจารณารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๔ การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล ประเด็นผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ และสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเชิญ ผู้แทนจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานสภาคความมั่นคงแห่งชาติ

ติดตามกรณีสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพข่าวที่ไม่เหมาะสมจากเหตุการณ์ทำร้ายครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และมอบหมายให้คณะกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะพิจารณาติดตามและศึกษา เพื่อพิจารณามาตรการป้องกันมิให้เกิดกรณีนี้อีก

พิจารณาการแบ่งมอบความรับผิดชอบในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จำนวน ๕ หมายเหตุและแผนกลยุทธ์

